



8. ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

8.1 รายละเอียดสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่สำคัญ

ลักษณะของสัญญา	ระยะเวลา (โดยประมาณ)	การต่ออายุสัญญา	การเลิกสัญญา
สัญญาจัดจำหน่ายสินค้า (Distribution Agreement)	2 - 5 ปี	สัญญาได้กำหนดให้มีการต่ออายุโดยอัตโนมัติ เว้นแต่จะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่น	สัญญาส่วนใหญ่กำหนดว่า - คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งส่งคำบอกกล่าวล่วงหน้าไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเวลา 120 วัน - ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา ล้มละลาย ข้าราชการหรือเข้าสู่กระบวนการจัดการทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาทันที - บริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาฝ่ายเดียว หากผู้จัดจำหน่ายสินค้าไม่ชำระเงิน ผิดสัญญาเป็นครั้งที่สอง หรือเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมโดยไม่ได้แจ้งบริษัทฯ ก่อน
สัญญาซื้อขาย และสัญญาซื้อขายที่เกิดจากการยื่นซองประมูล (Tender) กับบริษัท องค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานราชการ	ระยะสั้น โดยสัญญาส่วนใหญ่กำหนดให้ส่งมอบสินค้าภายใน 60 วัน - 180 วัน นับแต่วันที่ลงนามในสัญญา	ไม่มี	สัญญาส่วนใหญ่กำหนดว่า หากบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญา ผู้ซื้อสินค้ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ อย่างไรก็ตาม สัญญาบางฉบับกำหนดให้ผู้ซื้อสินค้าของบริษัทฯ มีสิทธิเลิกสัญญาฝ่ายเดียวได้ แม้บริษัทฯ มิได้ผิดสัญญา แต่หากบริษัทฯ ต้องเสียหายจากเลิกสัญญาดังกล่าว บริษัทฯ ก็สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้



ลักษณะของสัญญา	ระยะเวลา (โดยประมาณ)	การต่ออายุสัญญา	การเลิกสัญญา
สัญญาจ้างผลิตสินค้าตามคำสั่ง (Original Equipment Manufacturer)	2-5 ปี	สัญญาได้กำหนดให้มีการต่ออายุโดยอัตโนมัติ เว้นแต่จะมีการบอกกล่าวเลิกสัญญาเป็นหนังสือไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายล่วงหน้าเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า 6 เดือน	สัญญาส่วนใหญ่กำหนดว่า ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา ล้มละลาย ข้าราชการ หรือเข้าสู่กระบวนการจัดการทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี้ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรหรือโครงสร้างการบริหารงานที่มีนัยสำคัญ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาทันที
สัญญาซื้อขายวัตถุดิบ	สัญญาส่วนใหญ่กำหนดให้ส่งมอบสินค้าภายในระยะเวลา 1 เดือน	สัญญาบางฉบับได้กำหนดให้มีการต่ออายุโดยอัตโนมัติ เว้นแต่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะมีหนังสือบอกเลิกสัญญาส่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนไปเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน	สัญญาบางฉบับกำหนดว่า หากบริษัทฯ ผิดสัญญาไม่ว่าผิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ของสัญญา ผู้ขายวัตถุดิบมีสิทธิในการยกเลิกสัญญาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

8.2 รายละเอียดของสัญญาเงินกู้ที่สำคัญ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวคงค้าง ได้แก่ (1) เงินกู้สกุลเงินบาท จำนวน 50.3 ล้านบาท และ (2) เงินกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจำนวน 990,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสัญญาเงินกู้ได้กำหนดเงื่อนไขทางการเงิน ดังนี้

1. อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) ในอัตราไม่ต่ำกว่า 1.15 เท่า
2. อัตราส่วนของหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ กล่าวคือ
 - 2.1 สำหรับเงินกู้ยืมที่บริษัทฯ ทำสัญญาก่อนปี 2556 อัตราส่วนของหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นต้องไม่เกินกว่า 1.5 เท่า
 - 2.2 สำหรับเงินกู้ยืมที่บริษัทฯ ทำสัญญาภายหลังปี 2556 อัตราส่วนของหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นต้องไม่เกินกว่า 2.0 เท่า



8.3 รายละเอียดของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่และการบริการในพื้นที่เช่าของบริษัทฯ

สัญญา	วันทำสัญญาเช่า	ผู้ให้เช่า/ให้ใช้	ผู้เช่า/ใช้	สถานที่ตั้ง	วัตถุประสงค์ในการครอบครอง	ระยะเวลาเช่า
สัญญาการใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (สัญญาที่ นฉ. 003/2558)	3 กรกฎาคม 2558	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”)	บริษัทฯ	พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง	ประกอบกิจการผลิตถุงยางอนามัย	สัญญานี้มีผลบังคับแก่ กนอ. และบริษัทฯ ตลอดไปจนกว่ากรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของบริษัทฯ จะหมดลง หรือ เมื่อ กนอ. เพิกถอนการอนุญาต หรือ ได้มีประกาศยกเลิกนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
สัญญาเช่าโรงงานมาตรฐาน (สัญญาเช่าเลขที่ นฉ. 003/2558)	3 กรกฎาคม 2558	กนอ.	บริษัทฯ	เขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โรงงานหมายเลข 15/2 จำนวน 2.5 ไร่	ประกอบกิจการผลิตถุงยางอนามัย	3 ปี นับแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 – วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
สัญญาให้บริการภายในพื้นที่เช่า	15 ธันวาคม 2557	บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง จำกัด	บริษัทฯ	อาคารเลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร	เช่าทรัพย์สินประเภทเครื่องใช้สำนักงานและอุปกรณ์ต่างๆ ในสำนักงาน	3 ปี



สัญญา	วันทำสัญญา เช่า	ผู้ให้เช่า/ให้ใช้	ผู้เช่า/ใช้	สถานที่ตั้ง	วัตถุประสงค์ในการ ครอบครอง	ระยะเวลาเช่า
สัญญาบริการให้เช่า ทรัพย์สิน	15 ธันวาคม 2557	บริษัท เจริญ อักษร โฮลดิ้ง จำกัด	บริษัทฯ	อาคารเลขที่ 1 ถนนเจริญ ราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขต สาทร กรุงเทพมหานคร	เช่า ทรัพย์สิน ประเภท เครื่องปรับอากาศในสวนพื้นที่ เช่าที่ใช้เป็นสำนักงาน ให้บริการ รักษาความปลอดภัยบริเวณ พื้นที่ให้บริการ ระบบดับเพลิง และระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบ เน็ตเวิร์คและการสื่อสาร ระบบ โทรศัพท์ ให้บริการระบบไฟฟ้า ระบบ แวงสว่าง ระบบ สาธารณูปโภค เช่น ระบบ สุขาภิบาล ให้บริการที่จอดรถ รถยนต์ ให้บริการลิฟท์ รวมถึง ให้บริการน้ำประปา	3 ปี